

# 'ฐานกร' ลั่น 5 จียกเครื่องปท. ลดเหลื่อมล้ำ-รวยกระจาย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่โรงแรมโนมาแกรนด์ นายฐานกร ดัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลัง 5 จี ในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในงานดินเนอร์ทอล์ค ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี สมคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าตลอดระยะเวลา 8 ปี (2555-2563) ที่มีการจัดการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการทีวีดิจิทัล มีรายได้จากการประมูลเข้ารัฐรวม 563,834.55 ล้านบาท แบ่งเป็น การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อรองรับระบบ 3จี มูลค่า 44,538.75 ล้านบาท, การประมูลทีวีดิจิทัล มูลค่า 38,770.38 ล้านบาท, การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ เพื่อรองรับระบบ 4จี มูลค่า 203,317.12 ล้านบาท, คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ มูลค่า 113,206 ล้านบาท, คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ มูลค่า 56,444.64 ล้านบาท และล่าสุดการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (มัลติแบนด์) มีรายได้จากการประมูลเข้ารัฐรวม 107,557.66 ล้านบาท แบ่งเป็น คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ มูลค่า 55,062.20 ล้านบาท, คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ มูลค่า 40,054.26 ล้านบาท และคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิร์ตซ์ มูลค่า 12,441.20 ล้านบาท

นายฐานกรกล่าวว่า การขับเคลื่อน 5จี จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในปี 2563 มูลค่า 178,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.03% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) เกิดมูลค่าการลงทุน 112,215 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มจากการใช้งานที่ 3,305 ล้านบาท จากระบบเศรษฐกิจรายภาค เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 31.5% มูลค่า 1,041.04 ล้านบาท ภาคการค้าและการเงิน 16% มูลค่า 529.77 ล้านบาท ภาคโทรคมนาคม 11.6% มูลค่า 381.71 ล้านบาท ภาคบริการสาธารณะ 8.7% มูลค่า 286.53 ล้านบาท ภาคขนส่ง 5.4% มูลค่า 177.14 ล้านบาท ภาคการศึกษา 2.3% มูลค่า 74.36 ล้านบาท ภาคการแพทย์ 1% มูลค่า

32.06 ล้านบาท และอื่นๆ 23.7% มูลค่า 782.93 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 คาดว่า 5จี จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 337,529 ล้านบาท และมี 2565 มูลค่า 490,687 ล้านบาท

“ทั้งนี้ 5จี จะช่วยปรับโครงสร้างของประเทศ อาทิ ภาคการผลิต ในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน, ภาคการเงินการธนาคาร ที่ผู้บริโภคจะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกิ้งแทนการเดินทางไปธนาคาร มีมูลค่าธุรกรรมการชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้นกว่า 18,582% จากในปี 2553 มีมูลค่า 11,000 ล้านบาท เป็น 2,055,000 ล้านบาท ในปี 2562 ส่งผลให้ธนาคารปิดสาขาไป 162 สาขา จาก 4,311 สาขาในปี 2561 เป็น 4,149 สาขาในปี 2562 ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ปิดสาขามากที่สุดจำนวน 73 สาขา” นายฐานกรกล่าว

นายฐานกรกล่าวว่า ขณะที่ภาคการเมือง จะมีการหาเสียงในสังคมเสมือนจริง อีกทั้งมีระบบการเลือกตั้งเป็นดิจิทัล โดยยืนยันตัวตนด้วยอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) เช่น เซอร์ มีการลงประชามติเป็นดิจิทัล ส่วนภาคสังคมและคุณภาพชีวิต จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานลดลง อีกทั้งมีระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัยดีขึ้น และสามารถลดระยะเวลา รวมถึงความปลอดภัยจากการเดินทาง ขณะที่ภาคการศึกษา เกิดการเรียนรู้การสอนที่ไร้พรมแดน โดยมีการนำหุ่นยนต์เสมือนจริงมาช่วยอำนวยความสะดวก และภาคสาธารณสุข ที่มีการนำ 5จี มาทดแทนการผ่าตัดที่มีการเชื่อมต่อแบบสาย ใช้หุ่นยนต์ในการวินิจฉัยโรค สั่งยา และจัดลำดับในการเข้าพบแพทย์ตามความเสี่ยงของผู้ป่วย

“เชื่อว่าเทคโนโลยี 5จี จะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เกิดการจ้างงานและรายได้ในชุมชน สร้างธุรกิจออนไลน์ สตาร์ทอัพ หรือการต่อยอดธุรกิจเดิมซึ่งสามารถขยายฐานธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศ กระทั่งเปลี่ยนจากคำว่ารายกระจุกจนกระจาย เป็นรายกระจายแต่จนกระจุกได้ในเร็ววัน” นายฐานกรกล่าว

## แนวทางสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต



บางกอกเกียน  
bangkokian@matchon.co.th

เหตุการณ์หนึ่งที่เพิ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ การนำเสนอทั้งภาพทั้งข่าวยังกล่าวถึงทุกวันนี้ ในประเด็นสำคัญว่า การนำเสนอข่าวสารและภาพดังกล่าวในเหตุการณ์ “จำ” นำป็นหลวงยิงนายพันเอกและญาติ แล้วนำออกมายิงชาวบ้านบนถนน กับในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองนครราชสีมา

มีทั้งเด็กและประชาชนจำนวนกว่า 10 รายถูกยิงกราดเสียชีวิตหลายศพ

การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีเสียงวิพากษ์ว่าสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศน์ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด มีภาพที่ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ไม่เหมาะสม เช่น การยิง การเสียชีวิตของเด็ก ผู้หญิง และประชาชนทั่วไป เป็นภาพที่หวาดเสียว และเป็นการกระทำที่เหี้ยมโหด

แม้ที่สุด คนร้ายจะถูกเจ้าหน้าที่ยิงเป็นวิสามัญฆาตกรรมจากเจ้าหน้าที่ก็ตาม

เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น และสื่อมวลชนนำไปเสนอ ไม่ว่าจะผ่านโทรทัศน์ ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ อาจอ้างได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ สื่อมวลชนมีหน้าที่นำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นทันทีทันใด และโดยกำหนดกฎหมายมิให้นำภาพอันอุจาด หวาดเสียว และการกระทำที่โหดเหี้ยมให้ปรากฏอยู่แล้ว ทั้งยังมีภาพเด็กที่ถูกยิง นับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

กรณีการนำเสนอข่าวและภาพผ่านโทรทัศน์ กสทช. ซึ่งกำกับและดูแลเรื่องนี้ได้สั่งลงโทษปรับโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวและภาพนี้ไปแล้ว

วันนี้ ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 มีรายการเสวนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายโกศล สงเนียม ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายจีระพงษ์ ประเสริฐพลกรัง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ นายภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ผู้ประกาศข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ทุกวันนี้ ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งการนำเสนอข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ มีเพิ่มช่องมากขึ้น

ประกอบกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียมีทั้งเป็นสำนัก มีสังกัด รวมถึงผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียที่ไม่มีสำนักสังกัด เป็นไปตามอิสระเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วทุกหัวระแหง

ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ผู้มีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแทบว่ามีกันทุกคนสามารถถ่ายภาพนั้นทั้งลักษณะภาพนิ่ง และวิดีโอ นำเสนอออกมาทันทีไปยังสมาชิกและไม่ใช้ที่พร้อมจะรับภาพและข่าวนั้น ทั้งยังจัดส่งไปให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มจนขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจึงเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการเสนอควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียต่อไป แต่ไม่ทราบว่าจะควบคุมหรือกำหนดให้สังกัดกลุ่มอย่างไร

ขณะนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะรับสมัครผู้สื่อข่าวฝ่ายออนไลน์เข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อให้ทราบถึงสังกัดหรือความเป็นตัวตนของผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น

การเสวนาครั้งนี้ อาจนำไปสู่การควบคุมการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออนไลน์เป็นเรื่องต้นก็ได้

**ผู้ที่สนใจโปรดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็น**



## ลีก็แต่ไม่ลับ

จวิฏ พงษ์จัน



**ก**ารยื่นใบลาออกของ “**ฐากร ตัณฑสิทธิ์**” ก่อนจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ในวันที่ 9 กันยายนปีนี้ สร้างความประหลาดใจให้กับวงการสื่อสารโทรคมนาคมไม่น้อยทีเดียว

ความจริงแล้ว “**ฐากร**” ยังนั่งเก้าอี้เลขาธิการ กสทช. ได้อีกนาน 6 เดือน ตามมาตรา 63 ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กำหนดให้เลขาธิการ กสทช. พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์



“**ฐากร**” อยู่ในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ติดต่อกันเป็นวาระที่ 2 หรือเกือบ 10 ปี

ตลอดที่นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กสทช. สร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ฮือฮา

เริ่มตั้งแต่การประมูลคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือคลื่น 3 จี เมื่อปี 2555 สร้างรายได้ให้กับรัฐ 44,538.75 ล้านบาท

อย่างที่รู้กันว่า ก่อนหน้า “**ฐากร**” จะเข้ามาเป็นเลขาธิการ กสทช. มีการเปิดประมูลคลื่น 3 จีมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2553 ปรากฏว่าเกิดปัญหาจนวายขึ้นเมื่อบริษัทไอทีพีพีพี กำลังกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม ยื่นฟ้อง กสทช. อ้างถึงการประมูลไม่เป็นธรรม

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ระงับการประมูล ทำให้การประมูลล้มเหลวไม่เป็นท่า

เมื่อ “**ฐากร**” สวมบทบาทเลขาธิการ “**กสทช.**” ประสานมือกับบอร์ด กสทช. ขับเคลื่อนการจัดประมูลคลื่น 3 จีอีกครั้งจนประสบผลสำเร็จ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยี 3 จีของเมืองไทยล่าช้าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่เมื่อเกิด 3 จี มีการใช้งานอย่างเต็มที่แล้ว ประเทศไทยพลิกโฉม

คนไทยหันมาใช้โทรศัพท์มือถือฟุ้งฟรวด อย่างเช่น

บริษัทเอไอเอส กวาดลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านคนมาเป็น 12 ล้านคนในเวลาเพียง 1 ปี มีการใช้ข้อมูลผ่านทางมือถือถึง 120 เปอร์เซ็นต์

ระหว่างนั้น ฐากรเร่งผลักดันแนวทางการลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

จากนั้นในปี 2558, 2559, 2561 และ 2562 กสทช. เดินหน้าประมูลคลื่น 4 จี ได้เงินอีกกว่า 373,000 ล้านบาท

คลื่น 4 จี ทำให้ประเทศไทยพลิกโฉมอีกครั้ง ทั้งในเรื่องการทำธุรกรรมค้าผ่านออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ประเมินกันว่า มูลค่าตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ตกปีละกว่า 3 ล้านล้านบาท

คนไทยหันมาใช้มือถือ 126 ล้านเลขหมาย มากกว่าจำนวนประชากรทั้งประเทศซึ่งมีราว 70 ล้านคน

ในจำนวนนี้มีการใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือถึง 49 ล้านคน

กิจการธนาคารก็เปลี่ยนไปอย่างมาก

*ผู้คนหันมาโอนเงินผ่านโมบายแบงก์กันอย่างมากมาย จากปี 2553 แค่ 1,100 ล้านบาท กระโดดเป็น 2,055,000*

### ล้านบาทในปี 2562

การประมูลคลื่น 5 จี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กสทช.ทำรายได้ให้รัฐอีก 107,557.66 ล้านบาท “ฐากร” ยอมรับว่า ราคาประมูลที่ กสทช.ตั้งไว้ถือว่า

ไม่ได้สูงมากนัก แต่บริษัทเข้าประมูลทั้ง 5 บริษัทต่างมองเห็นความสำคัญของ “คลื่น 5 จี” จึงเกิดการแข่งขันแย่งชิง ทำให้เงินเข้ารัฐเป็นแสนล้าน ถือเป็นเรื่องปกติของการค้าเสรี

จากการประมูลคลื่น 3 จีในปี 2555 จนกระทั่งคลื่น 5 จี กสทช.มีรายได้รวมแล้ว 563,834 ล้านบาท ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยโตขึ้น 58 เปอร์เซ็นต์ คลื่น 5 จีของไทยเปิดใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรกในอาเซียน และคาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศราว 178,361 ล้านบาท หรือราว 1.03 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี

בלาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. “ฐากร” ยื่นให้กับ พล.อ.สุกิจ ชมชะสุนทร ประธาน กสทช. จะมีผลในวันที่ 18 พฤษภาคม

“ฐากร” วาดหวังว่า แม้จะพ้นตำแหน่งไปแล้ว แต่ กสทช. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ลงไปถึงฐานรากประเทศ อุดช่องความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

คนในชนบทห่างไกล สามารถเข้าถึงการแพทย์ผ่านระบบ telemedicine นำข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์วินิจฉัยโรค โดยคนไข้ไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลในเมือง

เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการสอนออนไลน์เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่

ธุรกิจออนไลน์ มีสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบท เชื่อมโยงกับโลก

ระบบการเกษตรที่เรียกว่า “สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” เอาเทคโนโลยี 5 จีมาประยุกต์ใช้ข้อมูลชนิดเรียลไทม์มาควบคุมระบบความชื้น สภาพภูมิอากาศ หรือใช้โดรนไปควบคุมการเพาะปลูก ลดต้นทุนแรงงาน

คนในชนบทไม่ต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองลดความแออัด กระจายได้อย่างทั่วถึง

การจัดระเบียบสายสื่อสารในกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งในโครงการ “ฐากร” ที่อยากให้ “กสทช.” เดินหน้าสานต่อ

ถ้าดึงสายสื่อสารทั้งหมดที่ห้อยระโยงสร้างคามยุ่งเหยิงปิดบังทัศนียภาพของกรุงเทพฯ มาอยู่ในท่อใต้ดินได้หมด

ถึงวันนั้น “ฐากร” เชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองหลวงสวยสง่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ●

## สั่งของผ่านทุกแอปพ์ฟุ้ง 'โควิด-19' ติงคนอยู่บ้าน

นายสุภากร ตันตลสิทธิ์ เลขาธิการกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ช่วงต้นปีที่ผ่านมา อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การเมือง โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กสทช.จึงได้สรุปรวมรายงานผลการใช้โซเชียลมีเดีย บนสมาร์ตโฟนผ่านบริการโอเวอร์ เดอะ ท็อป (โอทีที) ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กสทช. มีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมไปแล้ว 140 ล้านเลขหมาย มีเลขหมายที่ใช้งานจริงราว 134 ล้านเลขหมาย

นายสุภากรกล่าวว่า ทั้งนี้ตามสถิติจากแอปพลิเคชั่นพฤติกรรมมาตรฐานของสำนักงาน กสทช. ปี 2563 จากการสำรวจผู้ใช้ 2,554 ราย ในจำนวนดาวน์โหลด 7,824 ราย ยอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พบว่าประชาชนมีการใช้งาน 4 แอปพลิเคชั่นยอดนิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, ไลน์ และยูทูป และสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน 3 แอปพลิเคชั่นยอดนิยมได้แก่ ลาซาด้า ช้อปปี้ และแกร็บ พบว่า ยอดเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มสูงขึ้นทุกแอปพลิเคชั่นเฉลี่ยจากเดือนมกราคมเกิน 80%

“สาเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นพฤติกรรมมาตรฐานของสำนักงาน กสทช. มีการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังตัว โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า งดการออกจากบ้าน และใช้การติดต่อสื่อสาร การรับชมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงผ่านแอปพลิเคชั่นมากขึ้นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคอยู่บนออนไลน์มากขึ้น” นายสุภากรกล่าว



**จัดระเบียบ :** นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในเร็ววันนี้จะหารือกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอีเอส) เกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ทั้งการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและจัดระเบียบไม่ให้สายรุงรังอีก เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารยังเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำหารือกับบอร์ดดีอีเอส เพื่อจะได้เร่งดำเนินการเนื่องจากการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นการทำให้ทัศนียภาพของประเทศสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย.



## สรรพชัย หุวะนันทน์ โชว์ป่า-‘แคท’จ่ายโบนัส5เดือน



**ก**รรมการผู้จัดการ  
ใหญ่ บริษัท กสท  
โทรคมนาคม จำกัด  
(มหาชน) หรือแคท

แถลงแผนธุรกิจ ปี  
2563 บริษัทตั้งเป้าหมาย  
รายได้ 39,651 ล้านบาท มา  
จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่  
กว่า 30% หลังจากเข้าร่วม  
ประมูลและได้คลื่นความถี่  
ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ใน  
ราคา 36,707.42 ล้านบาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะ  
เวลาใบอนุญาต 15 ปี

ขณะที่กำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 400 ล้าน  
บาท เนื่องจากไม่มีรายได้พิเศษจากการยุติ  
ข้อพิพาทเสาโทรคมนาคมกับคู่สัมปทาน  
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
(มหาชน) หรือดีแทค เหมือนปี 2562 ทั้งนี้  
ในปี 2563 บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเครือข่าย  
4G และ 5G เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถ  
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่  
และพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการ 5G

ส่วนผลการดำเนินงานปี 2562 รายได้รวม  
87,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% ค่าใช้จ่าย



48,865 ล้านบาท ลดลง 6.6% กำไรสุทธิอยู่ที่  
38,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248%

พร้อมกับแย้มข่าวดีพนักงาน แคทจ่าย  
โบนัสอย่างน้อย 5 เดือน ซึ่งเป็นจำนวนโบนัส  
สูงสุดที่พนักงานแคทเคยได้รับมา

พ.อ.สรรพชัย เกิด 5  
มิถุนายน 2510 ต.ท.26  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา  
ไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
วิศวกรรมศาสตรมหา  
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม  
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ  
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี  
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม  
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย  
จอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

เป็นอาจารย์สอนประจำภาควิชาวิศวกรรม  
ไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 25  
ปีเต็ม

2552-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอง  
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระ  
จุลจอมเกล้า

2553-2554 เลขานุการคณะกรรมการ  
ประสานงานบริหารคลื่นความถี่เพื่อความ  
มั่นคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคมและ  
กิจการวิทยุคมนาคม กสทช.

ก่อนขยับดำรงตำแหน่ง ซีอีโอ หรือ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่แคท

เข้ามาเป็น กรรมการ (บอร์ด) บริษัท  
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3 ปีเต็ม

7 มิถุนายน 2559 บอร์ดแต่งตั้ง ดำรง  
ตำแหน่งซีอีโอ

ล่าสุดโชว์ผลงาน-ผลประกอบการ  
กำไรสุทธิ เตรียมตบโบนัสพนักงานอย่างต่ำ  
5 เดือน

# มิติหุ้น

Mithoon  
Circulation: 5,000  
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 6 มีนาคม 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: -

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 75.90

Ad Value: 26,565

PRValue (x3): 79,695

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: mai By มิติหุ้น: ITEL ลุย'เน็ตประชารัฐ'6พันล. 5Gพารวย-บิ้มผลงานนิวไฮ



**มิติหุ้น** ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.อินเทลลิงค์ เทเลคอม หรือ ITEL ผู้ให้บริการติดตั้งระบบสื่อสาร โดย "นายฉัตรชัย อนันต์ทรัพย์" กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจปี 63 มั่นใจรายได้จะเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์แตะที่ 2.4 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

### ลุยชิงงานภาครัฐ-Q1เด่น

เนื่องจากบริษัทจะทยอยรับรู้อยู่ได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ 4.57 พันล้านบาท แบ่งเป็นงานบริการโครงข่าย 3.56 พันล้านบาท งานให้บริการติดตั้งโครงข่าย 857 ล้านบาท และงานให้บริการพื้นที่ดำดำ เซ็นเตอร์ 155 ล้านบาท ซึ่งทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทมีทิศทางที่ดี พร้อมรุกตลาดเต็มรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบริการโซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

ส่วนแนวโน้มผลงานไตรมาส1/63 จะเติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้ Backlog อาทิ



โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Phase 2) และในช่วงไตรมาส 1/63 บริษัทได้ยื่นประมูลงาน “โครงการด้านความปลอดภัยทางด้านทหาร” ราว 900-1,000 ล้านบาท คาดจะสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในไตรมาส 1/63 นี้ และบริษัทยังมีงานอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างรอผลการประมูล คาดจะเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้

**รุก 5G - กสทช. 6 พันล.**

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทได้เปิดกว้างการเจรจาร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเข้าไปมีส่วนในการรับงานวางระบบโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งเชื่อว่าจะเริ่มเห็นการลงทุนระบบ 5G นับตั้งแต่ไตรมาส 3/63 รวมถึงลุยพัฒนาโซลูชัน 5G เพื่อต่อยอดการเข้าประมูลโครงการ Tele Health ของสำนักงาน กสทช. มูลค่าโครงการรวมกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย “โครงการเน็ตประชารัฐ”

อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโอกาสได้รับงานติดตั้งโครงข่ายย่อยให้กับบริษัท Supplier ที่เป็นคู่สัญญาของ Mobile operator ทุกรายก็ตาม จากการบริหารจัดการที่ดี และการรุกการให้บริการในทุกธุรกิจ สนับสนุนให้ผลงานเติบโตแข็งแกร่ง โดยมั่นใจธุรกิจจะเติบโตทำนิวไฮต่อเนื่อง 3 ปีข้างหน้า (63-65) ส่วนอัตรากำไรสุทธิจะผลักดันให้เติบโตได้ที่ 20% ภายในปี 65